


Tiếng Việt

Bộ sưu tập và Tài nguyên Thư viện Kỹ thuật số



www.swan.wa.gov.au

 /swanlibraries

 /coslibraries

 city of swan

Khám phá một thế giới học tập và giải trí trực tuyến mới với các tài nguyên kỹ thuật số của chúng tôi. Từ Sách Điện tử và Sách nói Điện tử cho đến phim, công cụ học ngôn ngữ và hơn thế nữa!

Cùng với hơn 200.000 vật phẩm trên các kệ thư viện của chúng tôi, thẻ Thư viện Thành phố Thiên nga (Swan) cho phép bạn truy cập miễn phí 24/7 vào một loạt các bộ sưu tập và công cụ kỹ thuật số. Bạn có thể sử dụng máy tính tại nhà, máy tính xách tay, thiết bị đọc sách điện tử, máy tính bảng hoặc thậm chí thiết bị di động Android hoặc Apple của mình để bắt đầu đọc, nghe, xem và học tập một cách thoải mái ngay tại nhà.





Trực tuyến Sách, Tạp chí và Phim

Bạn có biết quyền thành viên thư viện của mình cho phép bạn truy cập vào Sách Điện tử, Sách nói Điện tử, Tạp chí Điện tử và thậm chí cả phim không? Tải xuống thiết bị di động của bạn và truy cập mọi lúc mọi nơi. Nền tảng của chúng tôi tương thích với các thiết bị Android và Apple, cũng như hầu hết các thiết bị đọc sách điện tử và máy tính bảng.

CloudLibrary: Cung cấp một bộ sưu tập sách điện tử và eAudiobook của Úc và quốc tế ngày càng tăng.

Libby/Overdrive: Khám phá Sách Điện tử, Sách nói Điện tử và một loạt các Tạp chí điện tử, bao gồm Better Homes and Gardens, Women's Weekly, Vogue Living, New Idea, Gardening Australia và hàng chục tạp chí khác.

Kanopy: Nền tảng phát trực tuyến video cung cấp một trong những bộ sưu tập lớn nhất bao gồm các bộ phim lẻ, phim điện ảnh kinh điển, phim tài liệu về lễ hội và giáo dục cũng như phim trực tuyến. Hãy ghé thăm Kanopy Kids để xem các chương trình truyền hình, sách truyện hoạt hình, phim gia đình và phim hoạt hình yêu thích.

BorrowBox: Cho phép mượn tối đa sáu tài liệu cùng một lúc trong khoảng thời gian hai tuần, BorrowBox cung cấp quyền truy cập vào một loạt các Sách Điện tử và Sách nói Điện tử phổ biến.

Thư viện StoryBox: Cung cấp những câu chuyện trực tuyến hấp dẫn dành cho trẻ em được thể hiện qua giọng đọc của một số người kể chuyện giỏi nhất của Úc.

Ghi chú: Xin lưu ý rằng không thể sử dụng thiết bị đọc sách điện tử Kindle để truy cập các mục của Thư viện Điện tử tại thời điểm này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phần Câu hỏi Thường Gặp trên trang mạng của chúng tôi:
www.swan.wa.gov.au/eLibrary

Học Ngôn ngữ Trực tuyến

Cho dù bạn đang cố gắng cải thiện kỹ năng Tiếng Anh của mình hay muốn học một ngôn ngữ mới, thì những công cụ kỹ thuật số này đều có thể hỗ trợ hành trình học tập của bạn.

Đường đến IELTS: Một khóa học chuẩn bị và luyện tập nhằm giúp bạn vượt qua kỳ thi của Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS). Khám phá các video, nhiệm vụ nghe, công cụ từ vựng, bài kiểm tra thực hành và nhiều nội dung khác.

LOTE Trực tuyến cho Trẻ em: Cơ sở dữ liệu thư viện mới cho phép trẻ em khám phá sự kỳ diệu của những cuốn sách bằng các ngôn ngữ khác, cả ở các chi nhánh thư viện và ở nhà.



Các Tài nguyên Khác

Cho dù bạn đang nghiên cứu lịch sử gia đình, làm việc trên ô tô của mình hay khám phá thế giới đồ cổ, thì chúng tôi đều có công cụ trực tuyến cho bạn.

Ấn bản Thư viện Tổ tiên: Là một nguồn tài nguyên trực tuyến quan trọng để nghiên cứu phả hệ, cơ sở dữ liệu Ấn bản Thư viện Tổ tiên bao gồm chỉ số tội phạm Úc, danh sách cử tri Úc, hồ sơ điều tra dân số của Vương quốc Anh, hồ sơ lương hưu của Quân đội Anh trong Thế chiến thứ Nhất, hồ sơ điều tra dân số Hoa Kỳ và nhiều dữ liệu khác.

Hướng dẫn về Giá của Carter đối với Đồ cổ: Hướng dẫn về giá đối với các tác phẩm nghệ thuật, cổ vật và đồ sưu tầm, bao gồm cả giá của các mặt hàng từ năm 1500 trước Công nguyên cho đến ngày nay.

Lựa chọn Trực tuyến: Truy cập tức thì vào hơn 5000 kết quả kiểm tra của chuyên gia cho các sản phẩm và dịch vụ, cũng như các đánh giá, so sánh vô tư về sản phẩm và hành động của người tiêu dùng.

Hướng dẫn Sửa chữa Ô tô & Xe máy của Haynes: Truy cập thư viện hướng dẫn sử dụng cho nhiều loại và kiểu dáng xe hơi và mô tô, với nội dung cập nhật bao gồm các sửa chữa thông thường, quy trình bảo trì và bảo dưỡng định kỳ.

Bộ sưu tập Thư Koori: Tin tức, đánh giá, quảng cáo và các tài liệu được quan tâm khác về Thổ dân Úc và Dân đảo Eo biển Torres, cũng như những tài liệu liên quan đến các vấn đề của Người bản địa.



Bắt đầu

Để bắt đầu truy cập các bộ sưu tập trực tuyến của chúng tôi, bạn sẽ cần số thẻ thư viện của mình (ở phía trên mã vạch trên thẻ của bạn) và mật khẩu được cấp cho bạn khi bạn trở thành thành viên thư viện. Hãy liên hệ trực tiếp với thư viện địa phương của bạn hoặc qua điện thoại nếu bạn không biết mật khẩu của mình.

Bạn có thể truy cập trang mạng Thư viện Thành phố Thiên nga (Swan) để biết hướng dẫn chi tiết và video hướng dẫn, các câu hỏi thường gặp và liên kết đến các nền tảng Tài nguyên Điện tử của chúng tôi. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc muốn ai đó trực tiếp giúp bạn, thì hãy đến chi nhánh thư viện gần nhất và hỏi bất kỳ nhân viên nào.

Thư viện Công cộng Ballajura


Corner Kingfisher Avenue và
Illawarra

Crescent South, Ballajura

 **9207 8686**


Thư viện Công cộng Beechboro

332 Benara Road, Beechboro

 **9207 8585**

Thư viện Công cộng Bullsbrook

Trung tâm Cộng đồng Ethel Warren Bullsbrook
Maroubra Ave, Bullsbrook

 **9207 8989**

Thư viện Cộng đồng Ellenbrook

90 Main Street, Ellenbrook

 **9207 8787**

Thư viện Công cộng Guildford

97 James Street, Guildford

 **9207 8880**

Thư viện Công cộng Midland

11 The Avenue, Midland

 **9267 9020**